

Số: /UBND

Hợp Thành, ngày 22 tháng 02 năm 2024

V/v Tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn xã Hợp Thành; Hướng dẫn số 207-HD/BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kính gửi: Trưởng các thôn, khối

Thực hiện Công văn số 95/VHTT ngày 20/02/2024 của Phòng văn hoá Thông tin huyện Cao Lộc về việc Tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 207-HD/BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

UBND xã đề nghị trưởng các thôn, khối trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Tuyên truyền nhằm đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh; thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp tại địa bàn; tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông và thúc đẩy các hoạt động cụ thể về ATVSLĐ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 là: *“Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”*.

- Thời gian: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024.

Tuyên truyền triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên địa bàn; tích cực nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện, nội dung hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân từ các cơ quan, địa bàn, doanh nghiệp; lan tỏa các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các sáng kiến của tập thể và cá nhân, các ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải thiện điều kiện lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa.

Lan toả hoạt động về triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như Lễ phát động tại các địa bàn, doanh nghiệp, cơ sở; hội thi, tọa đàm; hoạt động tập huấn, huấn luyện; thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ...

2. Thực hiện Hướng dẫn số 207-HD/BTGTU ngày 30/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, coi đây là nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như mở các chuyên trang, chuyên mục, phối hợp xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Lên án các hành vi xâm hại, bạo lực, mua bán, bỏ rơi, bắt cóc, gây nguy hại đến trẻ em. Cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các mô hình bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị về thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em như xây dựng công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ bảo vệ trẻ em, dịch vụ y tế, giáo dục, điếm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chiến lược, chương trình về phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi...

UBND xã đề nghị trường các thôn khối nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về UBND xã khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Kim